

Cách đây 71 năm, ngày 03 tháng 01 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa đã ký Thông tư số 1CP/VP gửi các ông B trong đó nêu rõ: "Xét rằng một vài công nhân đã tin học hay bán các công nhân và học sinh. Hành động có tính cách phá hoại, vì sẽ làm mất những tài liệu có giá trị cần thiết và phương tiện kinh tế quốc gia. Vì yêu cầu các ông B trong ban chấp hành cho nhân viên các sở phải giữ gìn tất cả các công nhân, tài liệu và chứng không có học những công nhân, tài liệu yêu cầu không có lệnh trên rõ ràng cho phép học. Xin nhắc rằng những học sinh công nhân không cần dùng sau này sẽ phải đi về những sự lừa dối công nhân thực tế Quốc gia Giáo dục tàng trữ. Những viên chức không tuân lệnh này sẽ bị nghiêm trị". Thông tư này chính là một trong những văn bản ưu tiên của Nhà nước ta về công tác lưu trữ, từ nền móng quan trọng cho ngành Lưu trữ Việt Nam.

Việc ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của công tác lưu trữ vì xã hội và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, ngày 17 tháng 9 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1229/Q-TTG về ngày truyền thống của ngành Lưu trữ Việt Nam, trong đó quyết định: "Ngày 03 tháng 01 hàng năm là ngày truyền thống của ngành Lưu trữ Việt Nam - lấy tên là **"Ngày Lưu trữ Việt Nam"** vì mục đích: Giáo dục truyền thống của ngành Lưu trữ Việt Nam, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của những người làm công tác lưu trữ và của toàn xã hội trong việc bảo vệ, phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao phong trào thi đua lao động, nâng cao ý thức kỷ luật và tổ chức nghiệp vụ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Lưu trữ; Biện pháp, khen thưởng kịp thời vì cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong việc bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ".

Chỉ vài quận Liên Chiểu khi thành lập từ năm 1997 nay, công tác lưu trữ đã và đang dần đi vào nề nếp và có nhiều chuyển biến tích cực như: tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác lưu trữ ngày càng hoàn thiện; đã xây dựng và triển khai các thiết chế liên quan đến công tác lưu trữ; Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác lưu trữ ngày càng được quan tâm và củng cố; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lưu trữ...

Tuy nhiên, công tác lưu trữ của quận cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức, trong đó nổi lên ba khó khăn, thách thức cơ bản đó là: tình trạng kho lưu trữ quận và các cơ quan trong hiện nay chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định, do đó gây khó khăn trong việc thu thập những tài liệu có giá trị lịch sử; Nguồn tài liệu tư nhân, tích lũy từ các cơ quan, đơn vị thực tiễn đổ dồn vào lưu trữ hiện hành còn nhiều, đòi hỏi một nguồn kinh phí không nhỏ trong công tác chỉnh lý; Công tác lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ của các cơ quan, đơn vị còn gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, trong năm 2017, có thể xem việc tập trung giải quyết ba khó khăn trên là tất cả các cơ quan, đơn vị chính là bộ phận tất cả những bộ phận tin tưởng đi về công tác lưu trữ quận trong những năm sắp tới.

Và nhân ngày kỷ niệm truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam năm 2017, Các trung tâm Văn hóa và Lưu trữ Nhà nước cũng đã gửi lời chúc sức khỏe, thành công và chúc "Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức làm công tác lưu trữ trong các cơ quan hãy phấn đấu vượt mọi khó khăn, tiếp tục truyền thống của các thế hệ đi trước, hoàn thành sứ mệnh chính trị của Ngành Lưu trữ, bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia, góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ Nghĩa, xứng đáng vì niềm tin, sự quan tâm mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã dành cho".

Hi vọng, cùng với sự phấn đấu của tất cả các cấp, các ngành, trong năm 2017, công tác lưu trữ quận sẽ đạt được nhiều thành công, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung của thành phố.

Thy Tiên - Phòng Ni vụ quận Liên Chiểu.